

การประเมินโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) รุ่นที่ 3  
ของวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

The Evaluation of Primary Care Nurse Practitioners Program (General Primary Care) the 3<sup>rd</sup> Cohort,  
Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi

รุ่งนภา เขียวชะอำ MNS, RN                      ศรีสุดา งามขำ Ph.D, RN  
สุชาดา นิมวัฒนากุล MNS, RN                      คณิงนิตย์ พงษ์สิทธิถาวร MNS, RN  
จริยาพร วรรณโชติ MNS, RN                      รสสุคนธ์ เจริญสัจย์ศิริ RN

### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เวชปฏิบัติ เจตคติต่อการอบรมเวชปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเวชปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) และความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เวชปฏิบัติ เจตคติต่อการอบรมเวชปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเวชปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดอบรมฯ และความพึงพอใจต่อการอบรมฯ ของผู้เข้ารับการอบรมฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired *t*-test และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างของคะแนนเปรียบเทียบก่อน-หลังการอบรม

### ผลการวิจัยมีดังนี้

1. ก่อนการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เวชปฏิบัติและการปฏิบัติเวชปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 75 มีเจตคติต่อการอบรมเวชปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 68 ส่วนหลังการอบรมพบว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เวชปฏิบัติ เจตคติต่อการอบรมเวชปฏิบัติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเวชปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90 สำหรับความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังการอบรม พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเวชปฏิบัติมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้เวชปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 68 และเจตคติต่อการอบรมเวชปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 23 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งมีค่าการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างอยู่ในระดับสูง เท่ากับ 1.57

2. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อยู่ในระดับมากทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 95 ขึ้นไป

3. ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) อยู่ในระดับมากทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 91 ขึ้นไป

**คำสำคัญ :** การประเมินโครงการ หลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป